
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 

วันที ่27 สิงหาคม 2567 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

******************************* 
จ านวนสมาชิกสภาฯทั้งหมด  จ านวน 12 คน 
จ านวนสมาชิกสภาฯผู้มาประชุม  จ านวน 12 คน 
จ านวนสมาชิกสภาฯผู้ไม่มาประชุม จ านวน    - คน  
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน   9 คน 

ผู้มาประชุมจ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
1.นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
2.นายเลอเลิศ  หินโทน     รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
3.นายศักดิ์ดา  ก้องกังวาฬ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
4.นายสุวัฒน์  จองจับ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 2 
5.นายทองขาว  บัวดอก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 3 
6.นายสุชาติ เจียมจักร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 5 

 7.นายอุดม คุ้มสมัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 6 
8.นางสาวเสาวลักษณ์ สุกเสาร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 7 
9.นายถวิล วังพรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 9 
10.นางนภัทร์รดา ศรศาสตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 10 
11.นายดล เพียเพ็งต้น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 11 
12.นายสนอง น  าทรัพย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 12 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
1.นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
2.นายโสภา หินโทน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
3.นายอาสิต ผกามาส   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
4.นายชูชาติ แทนคุณ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
5.นายธีรวุฒิ ไชยต้นเทือก   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
6.นายวิทยา จิตค าภา   หัวหน้าส านักปลัด 
7.นางสาวฉลวย ด่านสาคร  ผู้อ านวยการกองคลัง 
8.นายสุรสิทธิ์ ค าดี   นายช่างโยธาช านาญงาน รักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.นางสาวพิมพา สกุณี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
10.นายโกวิทย์ เวียงจันทร์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ก่อนเริ่มวาระประชุม 

-นายศักดิ์ดา  ก้องกังวาฬ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ตรวจสอบจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนทั งหมด 
จ านวน 12 คน มาประชุม จ านวน 12 คน จากนั นจึงเชิญ นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕67 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
 

 ที่ประชุม  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม(วันที่ 15 สิงหาคม 2567) 

นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ไดม้ีการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภาฯ ส่วนต าบลหนองบอน สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ .ศ . ๒๕67 เมื่ อวันที่                    

15 สิงหาคม 2567 นั น ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตรวจดูรายงานการประชุมมี
ท่านสมาชิกฯท่านใดที่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือไม่ 
-ประธานสภาสอบถามที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕67 เมื่อวันที่  
15 สิงหาคม 2567 

 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕67 เมื่อวันที ่15 สิงหาคม 2567 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568  

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้เสนอรายชื่อสมาชิกสภา
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน จ านวน 3 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย  
1.นายเลอเลิศ หินโทน   เป็นประธานคณะกรรมการ 
2.นางสาวเสาวลักษณ์ สุกเสาร์ เป็นกรรมการ 
3.นายทองขาว บัวดอก  เป็นกรรมการ/เลขานุการ  
ในการนี  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ได้แถลงผลการแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนทราบ 
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นายเลอเลิศ หินโทน -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามทีส่ภาองค์การ 
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ บริหารส่วนต าบลหนองบอน ไดม้ีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  พ .ศ . ๒๕67 เมื่ อวันที่  15 สิ งหาคม 2567           
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้เสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนพิจารณาและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ 1 นั น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอนได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอนและคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2568 ได้พิจารณาแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2568 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติฯ           
จึงลงมติให้คงร่างข้อบัญญัติฯเดิมและเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนเพ่ือ
ลงมติต่อไป 

 

วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร -ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แถลงผลการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาฯ  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนทราบ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ใด เสนอขอ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2568 แต่อย่างใด 
คณะกรรมการแปรญัตติฯจึงลงมติให้คงร่างข้อบัญญัติฯเดิมและเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอนเพ่ือลงมตินั น จึงขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนได้ลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568 ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสนอนายอ าเภอเมืองสระแก้ว                
เพ่ืออนุมัติต่อไป 

 

นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ไม่มีท่านใดเสนอ  
ประธานสภาฯ  ประธานสภาฯจึงขอมติที่ประชุม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเสนอนายอ าเภอ
เมืองสระแก้ว เพื่ออนุมัติ ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร --มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมนอกจากนี หรือไม่ 
ประธานสภาฯ   
 

นายศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขอสอบถามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องของการออก

ซ่อมไฟฟ้ารายทางครับเนื่องจากไฟฟ้ารายทางในหลายๆหมู่บ้านดับมานานแล้ว  
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นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายก อบต.หนองบอน ทราบว่าช่วงนี เป็นฤดูฝนอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอาจช ารุดเสียหายมากกว่าปกติ 

ประกอบกับทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอุปกรณ์บางอย่างไม่เพียงพอจึงด าเนินการซ่อมยังไม่
ทั่วถึงทุกจุดค่ะ 

 

นายทองขาว บัวดอก -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู่ที่ 3 ตอนนี เจ้าหน้าที่ก าลังด าเนินการซ่อมไฟฟ้าที่บริเวณหมู่ท่ี 3 บ้านโคกมะตูมครับ 
 

นายเลอเลิศ หินโทน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
รองประธานสภาฯ ขอสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินการซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่ช ารุดครับ ที่ลักษณะช ารุด

เป็นหลุมขนาดเล็ก แต่หลายจุดจะมีแนวทางในด าเนินการแก้ไขในช่วงนี หรือไม่ครับ
เนื่องจากประชาชนได้แจ้งมาครับ 

 

นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายก อบต.หนองบอน การซ่อมถนนคอนกรีตแนวทางการซ่อมอาจจะเป็นการลงยางมะตอย ในบริเวณพื นที่

หรือซ่อมโดยคอนกรีตต้องดูลักษณะของหน้างานอีกทีค่ะ หรือมีแนวทางอย่างไรบ้างคะ
กองช่าง 

 

นายสุรสิทธิ์ ค าดี  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายช่างโยธาฯ รักษาราชการแทน -สามารถซ่อมแซมได้ทั งการลงยางมะตอย และการลงคอนกรีตครับ อย่างที่ท่านนายก 
ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนที่ประชุมสภาฯแต่ต้องดูพื นที่ความเหมาะสมของหน้างานอีกทีครับ 
 

นายทองขาว บัวดอก -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชกิสภาฯ.หมู่ที่ 3 ขอหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาน  าประปาไหลค่อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนในกลุ่มหมู่ 12 ครับ  
 

นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายก อบต.หนองบอน ในเขตหมู่ที่ 12 จะเป็นพื นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ท่านสมาชิกลอง

ติดต่อยื่นเรื่องที่ส านักงานประปาส่วนภูมิภาคหรือยื่นเรื่องมาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอนแล้วเจ้าหน้าที่กองช่างจะได้ท าหนังสือประสานให้ค่ะ 

 

นายเลอเลิศ หินโทน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
รองประธานสภาฯ พื นที่ของหมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี เคยประสบปัญหาเช่นกันแต่เจ้าหน้าที่มาแก้ไขให้

เนื่องจากท่อประปาแตกบ่อยอาจจะมีดินโคลนตะกอนไปอุดดัน เจ้าหน้าที่มาท าการ
แก้ไขให้น  าก็ไหลใช้ได้ปกติครับลองติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคดูครับ 

 
นายดล เพียเพ็งต้น -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ.หมูท่ี่ 11 ขอสอบถามเรื่องการลงพื นที่รังวัดหมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทินครับ อยากทราบวันที่

ชัดเจนที่เจ้าหน้าที่จะลงพื นที่ครับ 
 
นายวิทยา จิตค าภา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
หัวหน้าส านักปลัด ตอนแรกเจ้าหน้าที่ติดต่อมาจะให้เลื่อนวันในการลงพื นที่ครับ แต่ตอนนี ทางเราประสาน

ยืนยันลงพื นทีต่ามเดิม ที่เคยแจ้งไว้ครับ 
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นายศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขอสอบถามการแก้ไขปัญหาตู้ควบคุมระบบประปา หมู่ที่ 4 เนื่องจากเกิดความช ารุด

เสียหายครับในส่วนนี ทางผู้รับจ้างได้มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร  
 
นายสุรสิทธิ์ ค าดี  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายช่างโยธาฯ รักษาราชการแทน -ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปทางผู้รับจ้างทราบเบื องต้นแล้วครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ทางผู้รับจ้างได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนท าหนังสือแจ้งครับ 
 
นายถวิล วังพรม -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ.หมูท่ี่ 9 ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องถังขยะมีแนวทางการด าเนินการจัดซื อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 
นางสาวขวัญเรือน ชาญชัย เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
นายก อบต.หนองบอน การด าเนินการแก้ไขจะมีการจัดซื อมาทดแทนในส่วนที่ช ารุดบางส่วนค่ะ ส่วนที่จะจัดซื อ

เพ่ิมเติมต้องขอดูในเรื่องของงบประมาณและความเหมาะสมของพื นที่ในการเพิ่มปริมาณ
ถังขยะ หรือจุดตั งถังขยะค่ะ 

 

นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร -มีท่านสมาชิกผู้ใดต้องการสอบถามหรือประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีดิฉันขอ 
ประธานสภาฯ  ปิดการประชุมเพียงเท่านี   

-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน กล่าวปิดประชุมสภาสมัยสามัญ   
สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2567 

ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
(ลงชื่อ)     ศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ   ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นายศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ) 

                                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   
 
    

      (ลงชื่อ)  แว่น ภูมิวัฒนศิริยากร   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นายแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร)      
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
(ลงชื่อ)   เลอเลิศ หินโทน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเลอเลิศ หินโทน) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
 
 

(ลงชื่อ)   สุวัฒน์  จองจับ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุวัฒน์  จองจับ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 2  
 
 

(ลงชื่อ)    อุดม คุ้มสมัย     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายอุดม คุ้มสมัย) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน หมู่ที่ 6  


